

**NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

12,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 68,2% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 70,5% dự toán. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về lượng đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được quan tâm thực hiện... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt.

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo đề cập các nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, gợi mở một số vấn đề để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quán triệt những quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm theo hướng phần đầu đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch đầu năm. Tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, thẳng thắn, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; khẩn trương rà soát và bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để phần đầu hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, vận động nhân dân; kịp thời góp ý và phối hợp



Đại biểu tổ Tiến Hải thảo luận tại tổ. Ảnh: MINH ĐỨC

chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; phần đầu hoàn thành tốt toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tạo đà để kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo này).

Tiếp đó, đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh; tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. Các đồng chí trưởng các ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.

Trong phiên họp buổi chiều, HĐND tỉnh chia tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Hầu hết các đại biểu cho rằng nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp là cần thiết, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, có tính khả thi cao.

Tất cả ý kiến đóng góp của các đại biểu và các vị khách mời cũng được tiếp thu, tổng hợp, báo cáo tại phiên họp thứ ba của kỳ họp diễn ra vào ngày 12/7/2018.

Sau các phiên thảo luận tại tổ chiều ngày 10 - 11/7/2018, đã có 66 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mời đóng góp vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh. Hầu hết các đại biểu cho rằng nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp là cần thiết, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, có tính khả thi cao.

Tất cả ý kiến đóng góp của các đại biểu và các vị khách mời cũng được tiếp thu, tổng hợp, báo cáo tại phiên họp thứ ba của kỳ họp diễn ra vào ngày 12/7/2018.

**66 lượt ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh**

Chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh tổ chức họp với các tổ đại biểu để thống nhất ý kiến thảo luận, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, chất vấn tại hội trường. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách

trách nhiệm, nghiên cứu đầy đủ tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ để phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tích cực tham gia chất vấn về những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong tỉnh còn nhiều ý kiến, góp phần hoàn thành tốt chương trình kỳ họp đã đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, do vậy, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng như cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THU HIỆN**

**PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP...**

(Tiếp theo trang 1)

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các dự án lớn của tỉnh đang được triển khai thực hiện như dự án khu kinh tế Thái Bình, dự án tuyến đường bộ ven biển, dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp... sẽ mang đến những dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác bảo đảm an sinh xã hội... được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định của tỉnh.

Thời điểm 6 tháng đầu năm 2018 cũng là thời điểm chúng ta tiến hành các công việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện nghị quyết đại hội; rút ra những kinh nghiệm; xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Đây là những công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc một cách tích cực của các cấp, các ngành trong hệ thống chính

trị mới có thể đạt được kết quả như mong muốn.

Kính thưa các vị đại biểu! Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2018 và hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tập trung thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng; báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến giữa hai kỳ họp; thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền của HĐND tỉnh về các vấn đề quan trọng khác

trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Hai là, việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Để nghị các vị đại biểu trong quá trình thảo luận cần tập trung làm rõ những kết quả nổi bật và nguyên nhân đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; phân tích sâu sắc các nguyên nhân và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, tìm ra các giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Ba là, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu quan điểm, thái độ, ý kiến của mình về những nội dung quan trọng của các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

địa phương tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng tới cộng đồng kiều bào ở nước ngoài; đẩy mạnh vận động hướng dẫn, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh tại địa phương cũng như công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ghi nhận những kết quả trong hoạt động ngoại giao của tỉnh thời gian qua, nhất là việc tạo điều kiện cho kiều bào là người Thái Bình đang làm ăn sinh sống tại nước ngoài về quê hương tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt qua các hội chợ, triển lãm, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh

tại các nước. Đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần tổ chức tốt các hoạt động kết nối với người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức các hoạt động gặp mặt kiều bào về quê ăn tết để chia sẻ thông tin, kêu gọi đầu tư, ủng hộ địa phương. Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã thông tin tới UBND tỉnh về nguyện vọng của gia đình nhà cách mạng, trí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Cẩm (1875 - 1929) là đưa hài cốt ông hiện đang chôn cất tại Pháp về quê

hương ông, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, giới thiệu, kết nối các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với các tổ chức, cá nhân đầu tư là người

Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham gia các buổi làm việc với đối tác nước ngoài do các bộ, ngành trung ương chủ trì để tinh cơ cơ hội quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư, các dự án thu hút đầu tư và đề xuất nhu cầu với các nhà tài trợ là kiều bào.

Về việc đưa hài cốt nhà cách mạng, trí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Cẩm về quê hương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến và sẽ báo cáo đồng chí lãnh đạo tỉnh để có phương án cụ thể báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

**THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Trong tổng số 21.405 bài thi môn Toán, có 24 bài thi đạt từ 9 đến dưới 10 điểm, có 19 bài thi có điểm dưới 1. Có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa học là em Phạm Vũ Thúy Quỳnh, cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An; 1 học sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh là em Mai Kiều Trang, cựu học sinh Trường THPT Tây Tiến Hải.

Trong tổng số 21.013 bài thi môn Ngữ văn, có 7 bài thi đạt từ 9 đến dưới 10 điểm. Có 42,57% bài thi đạt điểm dưới trung bình, 6 bài thi bị điểm liệt. 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Thái Bình và 7 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân. Giáo dục công dân cũng là môn thi duy nhất chỉ có 1 thí sinh bị điểm liệt.

Môn Lịch sử là môn có tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình cao nhất nhất, chiếm 83,42%. Cũng tại môn thi này, không thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối mà chỉ có 10 bài thi cao nhất được từ 9 đến dưới 10 điểm, có 20 thí sinh bị điểm liệt môn Lịch sử. (tra cứu điểm thi tại <http://117.0.21.110:8080/>)

Sau khi biết điểm thi, thí sinh được quyền làm đơn phúc khảo từ ngày 11/7 đến ngày 20/7.

Để học sinh không bỏ lỡ trong đợt điều chỉnh nguyện vọng chính thức, từ ngày 13/7 đến ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng thông tin tuyển sinh <http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn> để học sinh thủ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trước khi bước vào đợt điều chỉnh chính thức từ ngày 19 đến ngày 28/7.

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG**

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank Thái Bình tuyển dụng cán bộ với các thông tin chi tiết như sau:

**I. Số lượng tuyển dụng: 02**  
- Cán bộ khách hàng: 01  
- Kế toán/Giao dịch viên: 01

(Ứng viên xem chi tiết theo đường dẫn tại trang tuyển dụng của Vietcombank: <https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx>)

**II. Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng:**  
Ứng viên tham khảo và lựa chọn vị trí mong muốn tại trang tuyển dụng của Vietcombank (địa chỉ tại: <http://tuyendung.vietcombank.com.vn>) để thực hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến.

**III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:**  
- **Thời gian:**  
+ Nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 9/7/2018 đến 24h00 ngày 22/7/2018 (Nhận hồ sơ trong 14 ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật).

- Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.  
+ Ứng viên truy cập địa chỉ: <https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx> (Trang web Vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí.  
+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: <http://tuyendung.vietcombank.com.vn>

**IV. Hồ sơ đính kèm:**  
Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng \*.pdf hoặc \*.doc/docx, nén vào 1 file \*.zip để đính kèm.  
- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  
- Bản sao các văn bằng và bằng điểm (không cần công chứng/chứng thực);  
- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với các vị trí/nhóm có yêu cầu (không cần công chứng/chứng thực);  
- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 6 tháng gần nhất;

- 2 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).  
(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn).

**V. Lưu ý:**  
- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, văn học vừa làm) của các trường đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sĩ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên;

- Mỗi ứng viên thiết lập 1 bộ hồ sơ mới và chỉ nộp hồ sơ vào 1 vị trí tuyển dụng tại 1 chi nhánh. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank được quyền loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

- Thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận về vị trí đã nộp sau khi hoàn thành việc tạo và nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống;

- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

- Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

- Thời gian thi dự kiến thi đối với cán bộ không có kinh nghiệm: Cuối tháng 7/2018 hoặc đầu tháng 8/2018;

- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank 0941924344/ 0941924346/ 0941924347.

**THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc Trị giá 3 tỷ 280 triệu đồng  
Mở thưởng ngày 10 tháng 7 năm 2018  
Số trúng thưởng: **76157**

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.  
Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cần nhận được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**